

Techcombank mang trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay đến với người dùng

13:06 09/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.

Techcombank chính thức công bố hợp tác cùng Garmin Việt Nam, thương hiệu hàng đầu về đồng hồ thông minh, nhằm bổ sung thêm giải pháp thanh toán Garmin Pay vào “hệ sinh thái thanh toán một chạm”.

Tổ chức visa là một trong những đối tác quan trọng cùng Techcombank giới thiệu Garmin Pay đến đông đảo người dùng, thúc đẩy cộng đồng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi. Với hợp tác mới nhất cùng Garmin Việt Nam, Techcombank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp toàn diện và trọn bộ giải pháp ví thanh toán Tap & Pay không giới hạn trên hệ điều hành Android và IOS (gồm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và Garmin Pay), mang lại những trải nghiệm thanh toán vượt trội cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng yêu thích thể thao và đam mê hoạt động ngoài trời, hay người dùng theo đuổi lối sống năng động, phong cách sống không tiền mặt.



Sự hợp tác của Techcombank, visa và Garmin sẽ góp phần thúc đẩy sự tiện lợi của phương thức thanh toán một chạm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ ngày 01/04/2024 đến 01/05/2024, người dùng sẽ được tận hưởng các chương trình ưu đãi lớn, khi thanh toán bằng Garmin Pay qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Visa của Techcombank tại các cửa hàng Garmin Brand Store và đại lý ủy quyền Garmin trên toàn quốc.

Cụ thể, ưu đãi lên đến 3,000,000 (ba triệu) đồng cho dòng đồng hồ Venu 2/2S; ưu đãi 200,000 (hai trăm ngàn) đồng cho các dòng đồng hồ khác; ưu đãi giảm 20% giá bán cho dòng đồng hồ Instinct 2 series; giảm 15% giá bán cho dòng đồng hồ fenix 7 Pro, epix 2 Pro (thời gian áp dụng từ 12.04.2024 - 01.05.2024). Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể đăng ký thẻ ghi nợ trực tuyến thông qua ứng dụng Techcombank, thẻ sẽ được phát hành ngay lập tức và được thêm vào Garmin Pay.

Sau khi thêm thẻ vào ứng dụng & đồng hồ Garmin, người dùng có thể chọn thêm thẻ Visa Techcombank và tạo mật khẩu để sử dụng. Khách hàng có thể bắt đầu sử dụng Garmin Pay trên đồng hồ đó một cách nhanh chóng và tiếp tục nhận được tất cả các điểm thưởng và quyền lợi mà thẻ của Techcombank cung cấp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Bán lẻ- Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam- Techcombank

chia sẻ: "Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank không ngừng đầu tư cho công nghệ và mở rộng hệ sinh thái thanh toán một chạm cùng các đối tác uy tín, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Chúng tôi tin rằng, hợp tác mới nhất trên nền tảng đồng hồ thông minh Garmin sẽ mang đến cho khách hàng một phương thức thanh toán không tiền mặt tiện lợi, dễ dàng, an toàn và riêng tư."

Ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám Đốc Garmin châu Á chia sẻ: "Garmin rất hào hứng với công bố hợp tác này, điều đó thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong việc đẩy mạnh sự phổ biến của Garmin Pay tại thị trường Việt Nam. Thông qua sự hợp tác với Techcombank, Garmin Pay giờ đây có thể được tiếp cận bởi nhiều người dùng hơn và giúp họ có được trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại hơn. Là thương hiệu hàng đầu về thiết bị đeo tay thông minh, chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần phát triển thị trường thanh toán thông minh và thúc đẩy phong cách sống năng động, tiện ích đến người dùng."

GARMIN. | VISA

TECHCOMBANK 

GARMIN

PAY

Chạm để thanh toán Thỏa sức vận động

Với thẻ Techcombank Visa



Garmin Pay là một nền tảng thanh toán không tiếp xúc giúp người dùng thực hiện nhanh chóng các giao dịch. Được xây dựng trên một nền tảng mở không phụ thuộc vào hệ điều hành iOS và Android, ứng dụng thanh toán này không đòi hỏi kết nối với điện thoại. Chỉ với thao tác chạm đồng hồ thông minh nhỏ gọn Garmin vào máy POS, người dùng có thể dễ dàng sử dụng và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, hay tiện ích dịch vụ mà Garmin cùng các đối tác ngân hàng mang lại.

Hệ thống bảo mật tối đa của Garmin Pay cũng cho phép các thông tin thẻ ngân hàng được giữ kín thông qua mã giao dịch cho mỗi lần mua hàng. Khi trả phí, số thẻ thanh toán sẽ không được lưu trữ trên thiết bị, trên hệ thống của Garmin hay gửi tới nhà bán hàng mà dựa trên số thẻ cụ thể của từng chiếc đồng hồ. Trong trường hợp người dùng tháo đồng hồ ra khỏi tay hoặc tắt thiết bị theo

dõi nhĩp tim, đồng hồ sẽ yêu cầu nhập lại mật mã trước khi thanh toán. Ngoài ra, Garmin Pay sẽ tự động khóa ví khi người dùng nhập sai mật khẩu ba lần, và người dùng sẽ phải đặt lại mật khẩu trong ứng dụng Garmin Connect để tiếp tục.

Sự phát triển của hình thức thanh toán điện tử ghi nhận nhiều đóng góp từ tổ chức visa, khi nền tảng Token và tỉ lệ thâm nhập Token của Visa là một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ giao dịch thanh toán kỹ thuật số và đưa các ví điện tử hàng đầu thế giới đến Việt Nam.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng Garmin và Techcombank đưa giải pháp thanh toán một chạm đến gần hơn tới đông đảo người dùng Việt Nam. Giải pháp này không chỉ mở rộng danh mục các phương thức thanh toán không tiếp xúc của Visa mà còn nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc hướng tới sự tiện lợi và an toàn cho người tiêu dùng trong quá trình thanh toán, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam.”

Theo nghiên cứu gần đây của visa về “Thái độ thanh toán của người tiêu dùng” [1], 88% người tiêu dùng Việt tham gia khảo sát đã dẫn dịch chuyển qua việc qua trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt. Điều này được thúc đẩy bởi phân khúc dẫn đầu xu hướng là Gen Z và Gen Y khi ít nhất 4/5 người đã chuyển đổi thành công. Đặc biệt, thanh toán không tiếp xúc đã trở thành xu hướng tại Việt Nam với sự hưởng ứng chủ yếu từ Gen X, Gen Y, và người có thu nhập trung bình cao. Cứ 2/5 người tiêu dùng sẽ sử dụng hình thức này để thanh toán, trong đó, Gen X và người có thu nhập trung bình cao chiếm đa số. 9/10 người quan tâm đến việc trải nghiệm thử các loại thẻ không chạm.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/techcombank-mang-trai-nghiem-thanh-toan-mot-cham-garmin-pay-den-voi-nguoi-dung>